



ข่าวสาร

# ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

\*\*\*\*\*

## มรพส. ประชุมเตรียมความพร้อมคัดเลือกนักศึกษาในมหาวิทยาลัยระบบ TCAS'62 พร้อมทบทวนแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้เกิดความสมบูรณ์



กำหนดการ  
"TCAS62"  
ปีการศึกษา 2562



เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ รศ.ดร.ณัฐจิรา ทับทิม รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มรพส. เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี นางสาวประนอม หาญจรัส ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา พร้อมด้วยทีมงานร่วมให้ข้อมูล ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการหารือในด้านระบบการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในระบบ TCAS ซึ่ง มรพส. ได้พิจารณาจะเข้าร่วมในรอบ Portfolio, โควตา, Admission และรับตรงอิสระ รวมทั้งสิ้น ๔ รอบ, ระบบฐานข้อมูล หลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน รวมทั้งมีการทบทวนแผนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ที่ทีมงานกองบริการการศึกษา จะได้นำผลการสรุปข้อมูล และจัดทำเป็นประกาศ, คุณสมบัตินในการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของ มรพส. ต่อไป

## เชิญชวนผู้สนใจร่วมรับฟังข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม ในวันที่ ๒๑ กันยายนนี้

มรพส. ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก เชิญชวนผู้ประกันตน นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสโกลป กองพัฒนานักศึกษา มรพส. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดมุมมองรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างและผู้ประกันตนพึงมีสิทธิได้รับ, สิทธิประกันสังคมตามมาตรา ๔๐ เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสวัสดิการที่นักศึกษาควรทราบก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น



## มรพส. เดินหน้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีขาว ปลอดภัยเสพติดทุกประเภท



เมื่อวันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๖๑ ผศ.ดร.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มรพส. พร้อมด้วยนางสาวชนิษฐา อิ่มสุวรรณ หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ กพน. ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show and Share การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง ทั้งนี้ ทีมงานจะนำความรู้มาประยุกต์ เพื่อเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแก่นักศึกษาต่อไป

## ชมรมพุทธศาสน มรพส. จัดทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์



เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ นักศึกษาชมรมพุทธศาสน มรพส. จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ณ โรงอาหารหอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศ โดยนิมนต์พระสงฆ์ ๕ รูปมารับบิณฑบาต จัดให้มีพิธีสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งนับว่าเป็นการหล่อหลอมคุณงามความดี ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักศึกษาไทยยุค ๔.๐ ก้าวสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สำหรับการทำบุญตักบาตรยามเช้าจัดขึ้นเป็นประจำ ติดตามกำหนดการได้ทาง Fanpage : พุทธศาสน มรภ.พิบูลสงคราม

## เริ่มแล้ว..การทดสอบ ๓ รายวิชา (ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - ทักษะคอมพิวเตอร์) นักศึกษา มรพส. ที่จองวัน-เวลาเข้าทดสอบ ๓ รายวิชา ขอให้เข้าสอบตรงตามกำหนด



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์จองวัน-เวลาในการเข้าทดสอบความรู้พื้นฐาน ๓ รายวิชา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ส่วนนักศึกษาที่ยังมิได้ลงทะเบียนจะสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ <http://3lang.psu.ac.th> ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไปจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ หากนักศึกษาติดภาระกิจไม่สามารถเข้าทดสอบตามวัน-เวลาที่จองไว้ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมด้านข้อสอบซึ่งในขณะนี้...เริ่มแล้วสำหรับการเข้าทดสอบความรู้ในรอบแรก ซึ่งจะดำเนินการทดสอบไปจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการทดสอบทักษะความรู้พื้นฐานดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๐๐ ต่อ ๙๔๐๑